

Hà Nội, ngày 05 tháng 09 năm 2019

Kính gửi: Quý phụ huynh
Trường Tiểu học Đoàn Kết

Language Link Việt Nam (LLV) xin gửi lời cảm ơn chân thành nhất tới Quý phụ huynh vì đã tin tưởng và lựa chọn chương trình tiếng Anh liên kết chất lượng cao. Chúng tôi xin kính gửi Quý phụ huynh những thông tin cập nhật trong năm học mới 2019 - 2020:

PHẦN I: CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH

1. KẾ HOẠCH NĂM HỌC 2019-2020

THỜI GIAN	CHI TIẾT	GHI CHÚ
Tháng 09 - 12/2019	Tổ chức giao lưu tiếng Anh cho học sinh toàn trường	Lịch dự kiến
25/11/2019- 06/12/2019	Thi học kỳ I	Lịch có thể thay đổi khi số buổi nghỉ học quá nhiều do các nguyên nhân chủ quan và khách quan
Tháng 12/2019	Khảo sát mức độ hài lòng của Cha mẹ học sinh (CMHS) và học sinh	
23/12/2019- 01/01/2020	GIÁO VIÊN NƯỚC NGOÀI NGHỈ LỄ GIÁNG SINH VÀ TẾT DƯƠNG LỊCH	
24/01/2020- 30/01/2020	NGHỈ TẾT NGUYÊN ĐÁN	Thời gian nghỉ có thể thay đổi theo quy định của cơ quan chức năng
23/03/2020- 03/04/2020	Thi cuối năm	Lịch có thể thay đổi khi số buổi nghỉ học quá nhiều do các nguyên nhân chủ quan và khách quan
Tháng 05/2020	LLV gửi chứng chỉ + báo cáo học tập của học sinh tới Ban giám hiệu nhà trường	

2. PHIẾU THEO DÕI BÀI HỌC VÀ BTVN

Giáo viên trợ giảng sẽ lấy mẫu đã được in sẵn để dán/ dập ghim vào mặt sau bìa trước Sách bài tập của học sinh. Cuối mỗi buổi học, giáo viên trợ giảng sẽ hướng dẫn và kiểm tra học sinh ghi số trang bài tập được giao (nếu có). CMHS vui lòng kiểm tra sách bài tập của con để theo dõi tiến độ bài học trong sách cũng như phần bài tập học sinh cần hoàn thành sau buổi học.

3. ĐIỂM DANH CHUYÊN CẦN VÀ ĐÁNH GIÁ HỌC SINH HÀNG THÁNG

3.1. Điểm danh chuyên cần

Giáo viên trợ giảng sẽ thực hiện điểm danh chuyên cần từ ngày 25-30 hàng tháng.

3.2. Đánh giá học sinh

Giáo viên trợ giảng sẽ thực hiện đánh giá học sinh từ ngày 25-30 của các tháng: 10, 11, 1, 2, 3. Đánh giá học sinh sẽ được gửi tới CMHS từ ngày 10 đến ngày 15 của tháng kế tiếp. Trong phiếu đánh giá, chúng tôi gửi kèm số điện thoại của GVTG để CMHS có thể liên lạc và trao đổi về tình hình học tập của con em mình.

4. CÁC BÀI KIỂM TRA VÀ THI

4.1. Bài kiểm tra sau mỗi chủ đề

Sau mỗi chủ đề (Theme) học sinh sẽ được làm bài kiểm tra 15 phút (Theme test). Giáo viên chấm và cha mẹ có thể tham khảo kết quả bài kiểm tra của con sau khi giáo viên gửi trả bài.

4.2. Bài thi cuối học kỳ I và cuối năm

Học sinh các khối lớp được đánh giá vào kỳ thi hết học kỳ I và kỳ thi cuối năm dựa trên 4 kỹ năng: Nghe, Nói, Đọc, Viết. Từ khối 3, học sinh làm bài thi dưới dạng trắc nghiệm và bài viết tiểu luận.

5. BÁO CÁO HỌC TẬP VÀ CHỨNG CHỈ CUỐI NĂM

Học sinh được nhận báo cáo kết quả học tập học kỳ I, báo cáo kết quả học tập cuối năm và chứng chỉ nếu điểm bình quân cả năm từ **60/100** điểm trở lên và tỉ lệ chuyên cần tối thiểu **75%**. Những học sinh không đáp ứng được các tiêu chí nêu trên thì chỉ được nhận báo cáo kết quả học tập.

6. PHỤ ĐẠO CHO HỌC SINH CÓ ĐIỂM THI HỌC KÌ I DƯỚI 50/100

Với những học sinh có điểm thi cuối học kỳ I dưới 50/100, LLV sẽ dạy phụ đạo **miễn phí** từ cuối tháng 01/2020. Những trường có số lượng học sinh không đủ để mở lớp, chúng tôi sẽ gộp học sinh của một đến hai cụm trường trong Quận để tổ chức lớp.

7. KHEN THƯỞNG HỌC SINH CUỐI NĂM HỌC

Mỗi lớp Việt Nam tại trường được tách nhỏ thành từ 2-3 nhóm lớp tiếng Anh và tại mỗi nhóm lớp, chúng tôi lựa chọn 03 học sinh tiêu biểu để khen thưởng bằng **quà và giấy khen** vào cuối năm học. (Học sinh được lựa chọn phải đạt điểm bình quân cả năm tối thiểu từ 85/100.)

8. BÀI TẬP BỔ TRỢ

Hệ thống bài tập bổ trợ có bổ sung các dạng bài thử thách học sinh khá giỏi như bài English Olympic trên mạng, English Olympic trên giấy, ... **Tất cả những bài tập này có đánh dấu (*) dành cho học sinh giỏi.**

9. TỔNG ĐÀI CHĂM SÓC KHÁCH HÀNG 0869.510.982

Tổng đài chăm sóc khách hàng được thành lập với mục đích lắng nghe trực tiếp ý kiến phản hồi của Cha mẹ học sinh về chương trình và các hoạt động do LLV tổ chức. Đây là tổng đài một chiều nên Quý vị vui lòng không gọi lại.

10. KHẢO SÁT MỨC ĐỘ HÀI LÒNG CỦA CHA MẸ VÀ HỌC SINH

Cuối học kỳ I, LLV sẽ lấy ý kiến phản hồi của học sinh và Cha mẹ học sinh (CMHS) về Giáo viên nước ngoài và Giáo viên trợ giảng.

PHẦN II: THÔNG TIN CHUNG

1. THÔNG TIN LIÊN HỆ CỦA DỰ ÁN TIẾNG ANH LIÊN KẾT TRƯỜNG HỌC

- Số điện thoại đường dây nóng: **090.220.3396**

- Email của chương trình: schoolslink@languagelink.vn.

- Địa chỉ văn phòng chính: *Tầng 2, tòa nhà 34T Hoàng Đạo Thúy, Cầu Giấy, HN - ĐT: 024. 62816222.*

Văn phòng Đại Cồ Việt: *Tầng 8, tòa nhà 2A Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, HN - ĐT: 024. 73009699 (gặp cô Nguyễn Bích Huệ).*

Văn phòng Yên Phụ: *Tầng 2, tòa nhà 62 Yên Phụ (gần dốc Hàng Than), Ba Đình, HN - ĐT: 024. 39273399 (gặp cô Phạm Thuỳ Dương).*

2. CÁC CHƯƠNG TRÌNH VÀ HOẠT ĐỘNG KHÁC CỦA LANGUAGE LINK VIỆT NAM

Language Link luôn tự hào là đơn vị cung cấp mục tiêu và kế hoạch học tập có lộ trình cho học sinh và hỗ trợ CMHS. Các thông tin dưới đây sẽ giúp CMHS lựa chọn khóa học phù hợp cho con trong mùa hè hay kế hoạch dài hạn hơn với chương trình Du học cùng Language Link.

Thời gian dự kiến gửi thông tin tới CMHS: Tháng 01/2020 (trong buổi họp CMHS học kỳ I)

Thời gian diễn ra sự kiện	Hoạt động	Ghi chú	Liên hệ để biết thêm thông tin chi tiết
Tháng 04/2020	Lễ Hội Mùa Hè (Summer Festival)		- 62 đường Yên Phụ - 34T Hoàng Đạo Thúy - 24 Đại Cồ Việt - Tầng 5, Tòa nhà Golden Field, 24 Nguyễn Cơ Thạch, Mỹ Đình Hotline: 1900 633 683
Tháng 06-07/2020	Lớp học bán trú tiếng Anh Hè (Summer School)	Học sinh học tiếng Anh 3 tiếng/buổi sáng và tham gia nhiều hoạt động vui bằng tiếng Anh vào buổi chiều. Đặc biệt có hỗ trợ ăn và ngủ trưa cho các con ngay tại các địa điểm học.	
	Du học dài hạn tại các trường THPT, Cao Đẳng và Cao học tại các nước Singapore, Mỹ, Anh, Úc, New Zealand và Canada.	100% miễn phí dịch vụ tư vấn du học. Học bổng giá trị tới các trường Cấp 3 - Đại Học nổi tiếng trên thế giới.	Tầng 7, Tòa nhà Language Link, số 24 Đại Cồ Việt, Hai Bà Trưng, HN Hotline: 0936 11 33 53

LLV mong muốn tiếp tục nhận được sự tin tưởng và ủng hộ từ Quý cha mẹ đối với chương trình. Mọi băn khoăn và thắc mắc, Quý vị vui lòng liên hệ với chúng tôi qua một trong các kênh liên hệ nêu trên. Chúng tôi tin rằng sự kết hợp chặt chẽ giữa Gia đình – Nhà trường và Trung tâm sẽ là cầu nối quan trọng đảm bảo cho những tiến bộ trong môn Tiếng Anh mà học sinh sẽ đạt được trong năm học 2019-2020.

Kính chúc Quý cha mẹ và gia đình sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Trân trọng,

Language Link Việt Nam

TÀI LIỆU CHƯƠNG TRÌNH TIẾNG ANH LIÊN KẾT LANGUAGE LINK VIỆT NAM


I. Danh sách tài liệu

TT	Tên tài liệu	Số lượng	Ghi chú
1	Bộ giáo trình gốc: i-Learn Smart Start của NXB Thông Tấn - Lớp 2: 01 sách Student book & Workbook (sách gộp)	01	105,000 VNĐ
2	Cẩm nang cha mẹ học sinh (Parents' kit).	01	Miễn phí
3	Bài tập bổ trợ (Homework revision).	01	Miễn phí

Năm học 2019-2020, LLV sử dụng bộ giáo trình “i-Learn Smart Start” của NXB Thông Tấn. Bộ giáo trình mới đã được các chuyên gia học thuật của LLV nghiên cứu và lựa chọn kỹ căn cứ trên các đặc tính ưu việt bao gồm:

- ❖ Được Sở GD&ĐT thẩm định, cho phép sử dụng thí điểm từ năm học 2017-2018 và nhận được ý kiến phản hồi tích cực từ các nhà trường;
- ❖ i-Learn Smart Start đáp ứng đầy đủ khung chương trình và các tiêu chí đánh giá của Bộ GD&ĐT đồng thời mở rộng thêm các nội dung thực tế với lớp học Việt Nam, tính cập nhật và điều chỉnh cao;
- ❖ Bộ sách và các tài liệu đi kèm được NXB hiệu chỉnh theo yêu cầu của Language Link nhằm đảm bảo phù hợp với chương trình. Bìa sách có logo của Language Link Việt Nam.
- ❖ Học sinh được làm quen với các dạng bài tập phong phú, câu hỏi thường gặp trong các kỳ thi quốc tế như Cambridge Young Learners hay TOEFL Primary...
- ❖ Ứng dụng *Multi-ROM* miễn phí cung cấp thêm bài tập cho học sinh thực hành và ôn tập tại nhà;
- ❖ Ứng dụng đọc truyện *E-Reader* cung cấp bộ truyện kể sinh động, đa dạng và được lựa chọn đặc biệt cho bộ giáo trình i-learn Smart Start để hỗ trợ khả năng ghi nhớ và củng cố các kiến thức học sinh đã được học trong giáo trình trên lớp. Học sinh khối lớp nào được lựa chọn 3 cuốn truyện miễn phí ở level đó. Nếu muốn đọc truyện ở các level khác sẽ cần trả thêm chi phí;
- ❖ Ứng dụng từ điển tranh hình song ngữ *Pictionary* miễn phí giúp học sinh tự học, luyện tập để ghi nhớ và vận dụng thành thạo vốn từ vựng, các cấu trúc câu theo khung chương trình tiếng Anh tiểu học mới nhất; đồng thời hỗ trợ học sinh đạt kết quả cao trong các kỳ kiểm tra và thi học kỳ.
- ❖ Phần mềm *Digital Classroom Resources* miễn phí giúp các bậc phụ huynh có thể dạy con và ôn tập lại kiến thức ở nhà;
- ❖ Ứng dụng *Fun English Games* cung cấp hơn 400 từ vựng cùng 12 chủ đề quen thuộc qua các trò chơi tương tác vui nhộn, thú vị trên thiết bị di động. Chi phí cho toàn bộ ứng dụng là 90.000 đồng/học sinh.

II. Hướng dẫn sử dụng bộ tài liệu

TT	Tên tài liệu	Hướng dẫn
1	Bộ giáo trình gốc: Student book và Workbook (Riêng Khối 1 & 2: học sinh được nhận 01 bộ sách gộp)	<p>Sách Student book: là tài liệu chính mà học sinh sử dụng trên lớp.</p> <p>Sách Workbook: là phần bài tập của học sinh. Giáo viên sẽ hướng dẫn học sinh hoàn thành các bài tập này để ôn tập các kiến thức đã học trên lớp. CMHS nên kiểm tra và nhắc nhở con hoàn thành đầy đủ bài tập được giao.</p> <p>CMHS vui lòng nhập các đường link ở trang bìa cuối sách và làm theo hướng dẫn trong <i>phần VIII, IX và X: Hướng dẫn truy cập và thực hành ứng dụng Digital Classroom Resources, MultiRom, E-Reader và Pictionary</i> trong cuốn Cẩm nang cha mẹ học sinh để hướng dẫn các con thực hành thêm ở nhà.</p> <p>Phần nghe trong sách Student book: CMHS vui lòng truy cập đường link ở trang bìa cuối sách Student book để tải file nghe.</p> <p>Cách sử dụng file nghe:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Học sinh có thể nghe trên máy tính/ laptop hoặc copy file từ máy tính/ laptop vào điện thoại để nghe trực tiếp. File nghe không thể nghe trực tiếp online hoặc tải về trực tiếp bằng điện thoại. - Nội dung phần nghe là toàn bộ nội dung trong sách Student book. - Trong sách Student book, phần nghe sẽ có biểu tượng tai nghe, trong đó có ghi số CD và từng phần nghe chia nhỏ. <p>VD:</p> <div style="text-align: center;">  </div> <ul style="list-style-type: none"> - Cha mẹ học sinh dựa vào biểu tượng trên để mở file và hướng dẫn con nghe tại nhà. <p>Học sinh sẽ tiến bộ rõ rệt về phát âm và ngữ điệu nếu con thực hành nghe và luyện đọc hàng ngày.</p>
2	Cẩm nang cha mẹ học sinh (Parents' kit)	<p>Đây là cuốn tài liệu vô cùng hữu ích dành cho CMHS và bao gồm những nội dung sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Kế hoạch năm học: Giúp cha mẹ chủ động hơn khi biết lịch học của cả năm (các kỳ thi, ngày nghỉ...) - Thông tin hữu ích dành cho Cha mẹ học sinh. - Phương pháp giảng dạy của Language Link Việt Nam: chia sẻ với CMHS về phương pháp giảng dạy mà LLV đang tiếp cận, các hoạt động diễn ra trên lớp và phương pháp hỗ trợ con tại nhà. - Phân bố chương trình: Giúp CMHS nắm được nội dung giảng dạy trên lớp theo ngày học. - Hệ thống kiến thức. - Hướng dẫn học sinh làm bài tập về nhà kèm đáp án. - Nội dung file nghe: bao gồm toàn bộ nội dung bài nghe trong sách học sinh (Student book) giúp CMHS dễ dàng cho con ôn tập lại phần nghe tại nhà.

TT	Tên tài liệu	Hướng dẫn
		<ul style="list-style-type: none"> - Hướng dẫn truy cập và thực hành Digital Classroom Resource, Multi-ROM. - Hướng dẫn truy cập ứng dụng E-Reader và Pictionary.
3	Bài tập bổ trợ (Homework revision)	Language Link biên soạn và tặng học sinh cuốn Bài tập bổ trợ nhằm giúp các em ôn tập kiến thức cơ bản và thử sức học sinh giỏi với các dạng bài trong các kỳ thi English Olympic, TOEFL Primary, Cambridge Starters, Movers, Flyers,... Các dạng bài này được đánh dấu (*). Quý phụ huynh không cần quá lo lắng nếu con chưa sẵn sàng để làm các dạng bài tập này. Giáo viên trợ giảng sẽ giao bài tập cho học sinh vào cuối tuần và chữa bài vào tuần kế tiếp. Học sinh được khuyến khích hoàn thành các bài tập cơ bản.